
Kæra sveitarstjórn. 

Við hjá ungmennafélagi skeiðamanna viljum kanna hvort sveitarstjórn sé tilbúin að fara í uppbyggingu á 

sparkvelli í Brautarholti þar sem núverandi íþróttavöllur lendir innan skipulagðar íbúðarbyggðar. Það er 

mikilvægt að börnin hafi aðstöðu til íþróttaiðkunnar í sínu nær umhverfi. Sparkvöllur myndi henta afar vel 

til þess, fyrir íbúa Brautarholts og nágrenni.Ungmennafélagið er tilbúið að setja fjármagn í verkefnið ef af 

verður. 

F.h ungmennafélags Skeiðamanna. 

Lára B Jónsdóttir formaður. 

Guðfinna Ósk Magnúsdóttir ritari. 

Ágúst Guðmundsson. Gjaldkeri. 

 


